



"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ."

Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm công nghiệp.

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.

Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả.

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.

Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.

Phúc cho những ai ăn uống thuần hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ."

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bị ghét thương, hãy vui mừng cho các con mừng vì điều gian ác. Các con hãy vui mừng hoan hỷ, vì phần thưởng của các con sẽ được đền bù trên trời".

## **CHÚA NHẬT 31 THÁNG NG NIÊN – A**

**Lời Chúa: Mt 23, 1-12**

"Họ nói mà không làm".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đồ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy họ nói với các người, các người hãy làm và tuân giữ, nhưng họ không noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc người bố người và chột lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giở ngón tay lay thối. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì họ đeo dây đeo kính, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ ngồi trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy".

Phần các người, các người đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các người chỉ có một Thầy, còn tất cả các người đều là anh em với nhau. Và các người cũng đừng gọi ai dẫu là cha: vì các người chỉ có một Cha, Ngài ở trên trời. Các người cũng đừng bắt người ta gọi là người cha dẫu: vì các người có một người cha dẫu, đó là Đức Kitô. Trong các người ai quy thuận họ thì sẽ là người phớt lờ các người.

"Họ ai tự nhấc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

Â

**\* LỜI CÁC THÁNH**

**Lời Chúa: Kh 7,2-4. 9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12**

**1a. Người Trỗi là của họ**

## Suy niệm/SỐNG VÀ CHIAS SẼ LỜI CHÚA:

Nếu chúng ta được lên trời để thăm các thánh,

hẳn chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự đa dạng.

Các thánh không phải chỉ là những vị được tôn phong,

mà là tất cả những ai đang hưởng hạnh phúc trên trời.

Các thánh thật khác nhau về nhiều mặt:

giới tính, tuổi tác, màu da, tiếng nói, nghề nghiệp,

hoàn cảnh, thói đời, bậc sống, khả năng, tính tình...

Có người không biết viết như thánh nữ Catarina Siêna.

Có người đau đớn về trí tuệ như thánh Edith Stein.

Có người làm bao phép lạ phi thường như ngôn sứ Êlia.

Có người sống âm thầm như chị Têrêsa nhỏ.

Nói chung chúng gì có thể ngăn cản chúng ta nên thánh,

vì Thiên Chúa muốn mọi người nên thánh chúng trở lại.

Các mọi phúc là con đường nên thánh.

Con đường này chính Đức Kitô đã đi và mọi người ta cùng đi.

Ngài mọi người ta có tâm hồn nghèo khó, hiền lành,

nghĩa là hoàn toàn tín thác vào mình Thiên Chúa,

có lòng khát khao sự công chính, chúng mong làm trọn ý Ngài.

Trong tình quan ái tha nhân, Đức Kitô mọi người ta

có lòng thông cảm xót, biết đau nỗi đau của mọi người khác,

có tâm hồn trong sạch, nghĩa là sống ngay thẳng, chân thành,

có tinh thần xây dựng hòa bình và công bằng xã hội,

nghĩa là chăm lo phát triển toàn diện tinh thần và thể chất.

Sống các mối phúc trên là chấp nhận mối phúc bất biến.

Mọi vị thánh đều sống niềm vui trong mọi mối phúc.

Hãy nắm lấy phần nào hạnh phúc trần thế này

trước khi hạnh phúc trần thế biến mất trên trái đất.

Chúng ta thường nghĩ nên thánh là chuyện cao siêu

dành cho một thiểu số hiếm hoi.

Thật ra mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh.

"Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời."

Chỉ Thiên Chúa mới là nguồn mọi sự thánh thiện.

Ngài mời chúng ta chia sẻ sự thánh thiện của Ngài.

Nên thánh là đáp trả lại mọi ơn.

Khi chiêm ngắm các thánh, ta có thể hiểu nên thánh là gì.

Nên thánh là để cho tình yêu chi phối toàn bộ cuộc sống,

là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình

để sống hết tình cho Thiên Chúa và tha nhân.

Nên thánh là luôn lắng nghe tiếng Chúa

và trung thành đáp lại trong giây phút hiện tại.

Nên thánh là yêu mến cuộc sống mà Chúa tặng trao,

là để cho Chúa yêu mình, nắm tay mình,

đặt mình vào thế giới riêng tư của Chúa.

Nên thánh là thuộc trọn về Chúa và vâng phục anh em,

là để Chúa dần dần chiếu sáng lý tưởng của đời mình.

Chúa ơi tôi nên thánh vì con nguyền rủa và hoàn cảnh riêng.

vì sa ngã của quá khứ và mạng giong của hiện tại,

vì cái dục vọng thối nát xuyên làm tôi nhếch nhếch.

Chúa muốn tôi nên thánh vì một mình, một yêu cầu của tôi.

Đừng gì để tôi vén mặt một nét nào đó của Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Cha,

con phó mình con cho Cha,

xin đừng con tùy thích Cha.

Cha đừng con làm chi, con cũng xin cảm ơn.

Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả.

Mình là ý Cha thực hiện nơi con



và nĩi mĩi loài Cha tĩo đĩng,

thĩ, lĩy Cha, con khĩng cĩ cĩ muĩn chi khĩc nĩa.

Con trao linh hĩn con vĩ tay Cha.

Con dĩng linh hĩn con cho Cha,

lĩy Chúa Trĩi cĩ a con,

vĩi tĩt cĩ tình yĩu cĩ a lòng con,

Vĩ con yĩu mĩn Cha,

vĩ lòng yĩu mĩn

thĩc đĩy con phĩ dĩng mĩnh cho Cha,

thĩc đĩy con trao trĩn bĩn thĩn vĩ tay Cha,

khĩng so đĩ, vĩi mĩt lòng tin cĩ y vĩ biĩn,

vì Cha là Cha cõ a con.

(Chân phõ c Charles de Foucauld)

Lm. Antõn Nguyõn Cao Siõu, S.J.

-----

Â